



ปีที่ 45 ฉบับที่ 10 วันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ม.ราชภัฏนครฯ จัดพิธีไหว้ครูเน้นนักศึกษาให้ระลึกถึงพระคุณครู

กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดพิธีไหว้ครู นักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม 2557 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย

การจัดพิธีไหว้ครูในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงความเคารพกตัญญูกตเวที แต่คุณาจารย์ ผู้ซึ่งได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้แก่ศิษย์ในฐานะผู้สืบทอดมรดก ทางวิชาการ และเพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาพร้อมใจกันปวารณาตนรับภาระถ่ายทอด วิชาความรู้ด้วยความวิริยะอุตสาหะมาจนอดทน เพื่อจะได้เป็นความรู้ติดตัวและนำไปประกอบอาชีพ เพื่อสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองในภายภาคหน้าต่อไป

พิธีไหว้ครูจะเริ่มในเวลา 07.30 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย จึงขอเชิญคณาจารย์ทุกท่าน เข้าร่วมพิธีไหว้ครูโดยพร้อมเพรียงกัน

มหาวิทยาลัยฯ ขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงานร่วมกันประหยัดพลังงานไฟฟ้า โดยการหลีกเลี่ยง / ลดใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลา 13.30 – 16.30 น. และ 18.30 – 22.30 น. ปิดทันทีเมื่อไม่ใช้งาน ใช้ไฟแสงสว่างเท่าที่จำเป็น ถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อไม่ใช้งาน และตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 27 องศาเซลเซียส “วิกฤตพลังงาน จะผ่านไปด้วยดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับความร่วมมือของทุกคน”

สถาบันวิจัยฯ จัดประชุมพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยฯ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ร่วมกับ สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (HERP-NRU) จัดประชุมพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นกับกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ในภาคใต้ ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

นักวิจัยที่สนใจที่จะพัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกับเครือข่ายวิจัยของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ในภาคใต้เพื่อขอทุนวิจัย HERP-NRU (2558) ในประเด็น คือ ชาวพื้นเมือง (ภาคใต้) ความหลากหลายทางชีวภาพกับความมั่นคงทางด้านอาหาร อาทิ พืชท้องถิ่นภาคใต้ประกอบด้วย ป่าจาก ป่าสาครป่าประ ผลไม้ท้องถิ่นภาคใต้ประกอบด้วยทุเรียนพื้นบ้านมังคุดส้มจุก ผักพื้นบ้านภาคใต้ สัตว์เลี้ยงเป็นอาหารพื้นบ้าน ประกอบด้วย ไก่พื้นบ้าน ปลาท้องถิ่นประกอบด้วย ปลาดุกรำพัน ปลาในแนวปะการัง ภาคใต้(ฝั่งตะวันออก และฝั่งตะวันตก) ความมั่นคงทางอาหารตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง และอาหารสุขภาพ

จังหวัดนครฯ เตรียมพร้อมจัดงานประเพณีบุญสารเดือนสิบ

จังหวัดนครศรีธรรมราช เตรียมพร้อมจัดงานประเพณีเทศกาลบุญสารเดือนสิบฉลองพระบรมธาตุสู่มรดกโลกและกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2557 ระหว่าง 17-26 กันยายน 2557 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

นายอภิรักษ์ ชื่อธามวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมการจัดงานประเพณีเทศกาลบุญสารเดือนสิบฉลองพระบรมธาตุสู่มรดกโลกและกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2557 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่าง 17-26 กันยายน 2557 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 ทุ่งท่าลาด ทั้งนี้เพื่อสืบสานเอกลักษณ์วัฒนธรรมประเพณีที่สำคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราช และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพชน ความรักสามัคคีในหมู่คณะ และสนับสนุนการขับเคลื่อนเพื่อให้วัดพระธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า การจัดงานในปีนี้จะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของงานในหลายอย่างเพื่อให้สอดคล้องและมีความเหมาะสมกับสถานการณ์มากขึ้น โดยจะมีการออกแบบพื้นที่จัดงานเพื่อให้เป็นรูปแบบเดียวกัน มีความกระชับ เป็นสัดส่วนและสามารถใช้พื้นที่จัดงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในส่วนของกิจกรรมภายในงาน จะประกอบด้วย กิจกรรมด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีที่สำคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อให้ลูกหลานชาวเมืองนครได้ร่วมภาคภูมิใจและกิจกรรมภาคบันเทิง

จังหวัดนครฯ เตรียมพร้อมจัดงานประเพณีบุญสารเดือนสิบ (ต่อจากหน้า 3)

ที่จะสร้างความประทับใจและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด โดยเฉพาะการจัดประกวดหมຸຮັບ เพื่อชิงรางวัลหมຸຮັບทองคำพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และริ้วขบวนแห่หมຸຮັบของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่มพลังมวลชนและสถานศึกษาในพื้นที่ ที่จะกำหนดให้มีขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ตระการตา เพื่อเคลื่อนไปตามถนนราชดำเนิน จากบริเวณสนามหน้าเมือง ไปยังวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหารให้นักท่องเที่ยวและผู้สนใจได้ชื่นชมอย่างใกล้ชิด

ปฏิทินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจำปีการศึกษา 2556

ระดับคณะ

ลำดับที่	หน่วยงาน	วัน/เดือน/ปี	รายชื่อประธานกรรมการประเมิน
1	คณะครุศาสตร์	8 ก.ค.57	รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง
2	คณะวิทยาศาสตร์	9 ก.ค.57	ผศ.ดร.เกียรติกำจร กุศล
3	คณะวิทยาการจัดการ	10 ก.ค.57	ผศ.ดร.นพดล จันระวัง
4	คณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม	15 ก.ค.57	อาจารย์ศุภชัย คำคำ
5	คณะมนุษยศาสตร์ฯ	15 – 16 ก.ค.57	รศ.ดร.ธีระพงศ์ แก่นอินทร์

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย ราชภัฏ นครศรีธรรมราช	วัน/เดือน/ปี	รายชื่อคณะกรรมการ ประเมิน	สังกัด
	19 – 20 ส.ค. 57	รศ.ดร.วัน เดชพิชัย	มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
		รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง	มรท.ศรีวิชัย
		ผศ.ดร.เกียรติกำจร กุศล	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
		ผศ.ดร.นพดล จันระวัง	มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
อาจารย์ศุภชัย คำคำ		มหาวิทยาลัยราชภัฏ สุราษฎร์ธานี	



สวัสดีค่ะพบกับมหาชัยสารคอลัมน์พักเที่ยงประจำวันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม 2557 ตรงกับวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 8 ปีมะเมีย

เป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งเมื่อนักศึกษาหลักสูตรพลศึกษาของเรา นายนิสิต ไชยรัตน์ และ นายวรวุฒิ ช่วยเกิด ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 17 ณ เมืองอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี ประเภทกีฬาการแบดตี ในการเตรียมทีมนักกีฬาทีมชาติครั้งนี้ สมาคมการแบดตีแห่งประเทศไทยเป็นผู้รับผิดชอบ โดยจะนำตัวนักกีฬาไปเก็บตัวฝึกซ้อม ณ ศูนย์ฝึกนักกีฬาการแบดตีทีมชาติไทย ที่จังหวัดกระบี่ และจะไปเก็บตัวฝึกซ้อมต่อที่ประเทศอินเดีย ระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม นี้ ก่อนที่จะไปเดินทางไปแข่งขันที่เกาหลี ในระหว่างวันที่ 19 กันยายน - 4 ตุลาคม ที่จะถึงนี้ มาร่วมกันเป็นกำลังใจให้นักศึกษาของเราประสบความสำเร็จในการชิงชัยครั้งนี้

โครงการปลูกปัญญา 2 ขั้นตอนที่ 2 (หรือระยะที่ 2) ใกล้จะถึงรอบการเข้ารับการอบรมอีกครั้งล่าสุดได้มีการเลื่อนวันเวลาอบรม เป็นวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมขอนแก่นโกเต้นบีช อ.ขอนแก่น จ.นครศรีธรรมราช โดยจะมีรถออกจากสำนักงานอธิการบดี เวลา 07.00 น. ต้องการสอบถามข้อสงสัย ต้องการปรึกษาหารือ หรืออื่น ๆ เกี่ยวกับโครงการดังกล่าว ติดต่อที่ รศ.พร พวงกิม ศูนย์วิทยาศาสตร์ ห้อง 13107 หมายเลขโทรศัพท์ 081-2737317

วันนี้ (4 ก.ค.) ที่อาคารกองพัฒนานักศึกษา สำนักวิทยบริการ หอประชุม และบริเวณโรงอาหาร จะไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. เนื่องจากงานซ่อมบำรุงจะทำการเปลี่ยนหม้อแปลง เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน จึงขอตัดจ่ายกระแสไฟฟ้า ณ เวลาและสถานที่ดังกล่าว จึงขออภัยมา ณ โอกาสนี้

วันนี้เช่นกันขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าของสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อจรัส ศะตีสสุวรรณ (คุณพ่อคุณโกศล ศะตีสสุวรรณ) ณ บ้านเลขที่ 9 หมู่ที่ 2 บ้านตาขรู ตำบลชนาบนาก อำเภอปากพะนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จะมีรถออกจากสำนักงานอธิการบดี เวลา 16.00 น. และจะฌาปนกิจศพ ณ เมรุวัดชนาบนาก ในวันที่ 7 กรกฎาคมนี้

ชาวนี้อีกกับกระแสการร่วมประหยัดพลังงาน มหาวิทยาลัยขอความร่วมมือจากอาจารย์ และ นักศึกษา หลังจากเรียนเสร็จแล้ว กรุณาปิดไฟ ปิดคอมพิวเตอร์ และหากเรียนห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ เสร็จภารกิจการเรียนการสอน ก่อนจะออกจากห้องกรุณาปิดด้วยทุกครั้ง ขอขอบพระคุณในความร่วมมือนล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

ปิดท้ายพักเที่ยงด้วยคำคมจากหนังสืออยู่ด้วยปัญญา “พระที่เราควรนำมาสร้างไว้ในใจมี 3 อย่าง คือ กรุณาคุณ ปัญญาคุณ บริสุทธิคุณ ” สวัสดีค่ะ